



Số 15 27 tháng Chín 2023

Trường St Joseph

10 Ina Avenue, Ottoway S A 5013

Telephone: (08) 8415 1100

Email: info@stjotto.catholic.edu.au

Website: www.stjotto.catholic.edu.au

Trong tất cả các điều yêu mến

Cửa hàng Đồng phục

Mở cửa vào Thứ Hai và Thứ Sáu từ 8g30 đến 9g30 sáng

Nhóm Sinh Hoạt Thiếu nhi

Thứ sáu - 10g sáng đến 11g30

Chăm sóc Ngoài Giờ Học

Hàng ngày Từ Thứ Ba

6g30 đến 8g30 sáng

và 3g đến 6g tối

Thứ ba 2g45 trưa đến 6g tối

Cần giữ chỗ trước

ĐT di động: 0437 863 067

Giáo xứ St. Maximilian Kolbe

Linh mục - Cha Marek Ptak CR

Điện thoại: (08) 8447 3223

Thánh lễ

Thứ bảy 6g30 tối

Chủ nhật 8g30 sáng Anh ngữ &

10g30 sáng Ba Lan ngữ

Thứ Tu 6g30 tối Anh ngữ & Ba Lan ngữ

Trừ Thứ Ba

Hồi lại Giáo xứ

Bản Tin

Lớp 2/3C—Ngày Đa Văn Hóa

Trong Ngày Đa văn hóa, chúng ta vui vẻ đón nhận nền tảng đa dạng của mình qua các điệu múa truyền thống, mặc trang phục văn hóa và chia sẻ những món ăn ngon. Lớp 2/3C đã có một khoảng thời gian tuyệt vời và tự hào khi chia sẻ những nền văn hóa độc đáo của mình. Đó là một ngày tràn ngập sự đoàn kết, khi chúng ta thảo luận cởi mở về truyền thống văn hóa của mình và làm phong phú thêm mối quan hệ với nhau từ cách học hỏi về phong tục của nhau.



Chúng ta nhìn nhận là trường chúng ta nằm trong đất nước Kaura. Chúng ta ghi ơn và tôn kính người Kaurna là những người tiếp tục gìn giữ đồng bằng Adelaide và tỏ lòng tôn kính các bậc Trưởng thượng trong quá khứ lần hiện tại.

Tin của Hiệu Trưởng

Tuần này kết thúc Học kỳ 3. Chúng ta chắc chắn sẽ bước qua một năm bận rộn nữa. Trong kỳ nghỉ học kỳ này, tôi khuyến khích mọi người hãy dành thời gian để thư giãn và dành thời gian cho con mình. Tôi hy vọng quý vị cũng có thể tìm được chút thời gian cho riêng mình. Tôi biết các giáo viên của chúng ta sẽ đánh giá cao và hưởng nhiều lợi ích từ mọi thứ diễn ra chậm hơn một chút trong hai tuần tới. Kỳ nghỉ học mang đến cho cả trẻ em và giáo viên cơ hội nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng để chuẩn bị cho học kỳ kế tiếp.

Tin tức về giáo trình

Tôi kèm theo đây hai bài toán đố mà quý vị có thể cùng con mình giải đáp.

Các bài Toán đố tuần này:

Lớp Mẫu giáo đến lớp 3

Bạn có thể tìm thấy bao nhiêu vật dài hơn 2 chiều dài bàn chân của bạn nhưng ngắn hơn 4 chiều dài bàn chân của bạn?

Cái gì trong nhà bạn dài bằng 5 lần chiều dài bàn chân của bạn?

Lớp 4-6

Chu vi của hàng rào vườn có thể là bao nhiêu nếu diện tích của khu vườn là 56 mét vuông?

Bạn có 44 mét hàng rào cho một khu vườn. Khu vườn của bạn có thể như thế nào?

Chúc mọi người giải toán vui vẻ..

Đọc sách là một lĩnh vực học tập cốt lõi khác tại Trường St Joseph. Trẻ em phát triển kỹ năng đọc, kiến thức và hiểu biết bằng cách đọc sách thường xuyên. Tại Trường St Joseph, việc thường xuyên đọc sách ở nhà là một phần quan trọng trong bài tập về nhà mỗi tối. Tại sao chúng ta không tạo ra những khoảng thời gian đều đặn trong tuần để tắt tất cả các thiết bị điện tử trong nhà và các thành viên trong gia đình dành 15 phút để cùng nhau đọc sách.

Chúc mọi người đọc sách vui vẻ.

Cập nhật kế hoạch tổng thể của trường

Sự xuất hiện của khung thép đúc sẵn cho Trung tâm Giáo dục và Hành chính mới của chúng tôi sẽ diễn ra trong những ngày tới. Tôi hy vọng khung nhà sẽ được dựng lên vào thời điểm chúng ta trở lại trường học để bắt đầu Học kỳ 4. Tiếp theo đó là việc lắp đặt mái nhà vào đầu học kỳ tới.

Ngày Đa văn hóa

Vào thứ Tư ngày 20 tháng 9, chúng tôi đã tổ chức ngày đa văn hóa hàng năm. Ngày này mang lại cho trường cơ hội để tôn vinh Chủ nghĩa Đa văn hóa của chúng ta. Trẻ em có cơ hội đến trường trong trang phục văn hóa truyền thống của mình trong phần lễ kỷ niệm. Một số sinh hoạt được lên kế hoạch trong ngày do một nhóm học sinh lớp cao cấp của chúng ta phụ trách và được giáo viên APRIM Simon McCullough hỗ trợ. Thật tuyệt vời khi thấy một số phụ huynh và người chăm sóc tham gia lễ kỷ niệm của trường.

Ban hợp xướng Lễ hội Âm nhạc của các Trường Công giáo

33 học sinh của trường đã được tập dợt kể từ Học kỳ Một cho Ban hợp xướng Lễ hội Âm nhạc của các Trường Công giáo sắp tới được tổ chức tại Nhà hát Festival vào Thứ Tư ngày 27 tháng 9. Điều phối viên hợp xướng Janine Meyer đã dành nhiều giờ làm việc với ban hợp xướng trong suốt năm để chuẩn bị cho sự kiện này. Ban hợp xướng Lễ hội Âm nhạc của các Trường Công giáo được tổ chức vào tuần cuối cùng của Học kỳ Ba hàng năm. Đó là một quảng bá tuyệt vời cho nền Giáo dục Công giáo ở Nam Úc. Xin chân thành cảm ơn Janine Meyer với tất cả những nỗ lực của bà ấy trong việc chuẩn bị cho các học sinh của chúng ta cho sự kiện năm nay.

Vấn đề An toàn chung quanh các điểm đón/đưa học sinh trên Đường Ina

Xin nhắc nhở quý vị đảm bảo lý do an toàn, quý vị đậu xe bên ngoài vạch màu vàng cạnh ngã tư trường học trên đường Ina khi đón/ đưa trẻ em. Các tài xế cũng được nhắc nhở rằng chỗ đậu xe dành cho người khuyết tật ở phía trước trường chỉ dành riêng cho người khuyết tật. Bãi đậu xe thay thế trước và sau giờ học (cùng với đường vào trường) có sẵn dọc theo Rosewater Terrace. Hội đồng địa phương đã thông báo cho nhà trường rằng họ sẽ tiến hành việc kiểm tra bất chợt xuất để thực thi các quy định đậu xe chung quanh trường học của chúng ta. Với tư cách là một cộng đồng trường, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ của quý vị trong việc tuân theo các quy định đậu xe bên ngoài trường học.

Tin của Hiệu Trường (tiếp theo)

Đổi tên Skool Bag thành Audiri

Để cập nhật những gì đang diễn ra trong trường của chúng ta cùng với các sự kiện sắp tới của trường, tại sao quý vị không tải xuống **Ứng dụng Audiri** (trước đây là Skool Bag) từ App Store vào điện thoại di động của mình. Sau khi tải xuống, chỉ cần tìm kiếm Trường St Joseph, Ottoway và thêm vào trang Audiri của quý vị. Nhiều phụ huynh của trường hiện đang sử dụng **Ứng dụng Audiri** để cập nhật những gì đang diễn ra trong toàn trường.

Những ngày trong nhất ký

Học kỳ 3 Kết thúc – 3g chiều Thứ Năm ngày 28 tháng 9.

Thứ Sáu ngày 29 tháng 9 là ngày không giảng dạy theo chỉ thị của trường. OSHC mở cửa cho trẻ em cần được chăm sóc. Gặp Mieke để đặt chỗ.

Học kỳ 4 bắt đầu – 8g45 sáng Thứ Hai ngày 16 tháng 10.

Chúc học sinh và gia đình có một kỳ nghỉ hè vui vẻ và an toàn.

Cùng hợp tác làm việc với quý vị.

Shaun O'Leary.

Tin của giáo viên APRIM

Nhóm Bí tích

Lễ Thêm Sức được cử hành tại Nhà thờ Giáo xứ vào lúc 10g sáng Thứ Bảy 23 tháng 9. Nhóm Bí tích của trường đã làm việc chăm chỉ trong suốt năm để chuẩn bị và chúng tôi rất tự hào về các em. Xin chúc mừng các em và gia đình.



Bảng Thông Báo Cộng đồng

Một Cuối tuần chữa lành sẽ được tổ chức vào thứ Bảy ngày 30 tháng 9
11g sáng – 4g30 chiều và Chủ nhật ngày 1 tháng 10 9g30 sáng – 4g chiều
Tại Nhà thờ Đức Mẹ Thánh Tâm 420 Seaview Road Henley Beach.
Diễn giả: Cha Manu Kumbidiyamackal MSFS.

Các chủ đề bao gồm:

Chữa lành là gì?

Chữa lành nội tâm

Chữa lành gia phả

Sức mạnh chữa lành của sự tha thứ

Sức mạnh chữa lành của việc lắng nghe

Quyền năng chữa lành của các Bí tích

Lời cầu nguyện chung cho sự chữa lành nội tâm.

Chầu Minh Thánh Chúa, Hoà giải, Thánh lễ Chúa nhật.

Vui lòng mang theo trà/cà phê ăn trưa cho mình.

Mọi thắc mắc và giữ chỗ xin điện thoại Pauline 0403002240 trước ngày 28 tháng 9, chi phí bằng tiền quyền góp.

Mời tất cả mọi người tham dự

Lịch của trường

Học kỳ 3 & Học kỳ 4 năm 2023

Tháng 9		Tháng 10		Tháng 12	
28	Học kỳ 3 kết thúc lúc 3g chiều	16	Học kỳ 4 bắt đầu lúc 8g45 sáng	8	Lễ Khái niệm Đức Mẹ Vô Nhiễm Thánh lễ toàn trường lúc 10g sáng
29	Ngày không giảng dạy theo chỉ thị của trường. OSHC có mở cửa	30	Họp hội đồng trường	8	Đêm Gia Đình Vui Về trường St Joseph Bắt đầu lúc 5g30 chiều
		Tháng 11		13	Lễ Phụng vụ Tốt nghiệp & Bữa tối Lớp 6
		6	Ngày học sinh được nghỉ học OSHC có mở cửa	14	Học kỳ 4 kết thúc lúc 3g chiều
		27	Họp hội đồng trường	15	Ngày không giảng dạy theo chỉ thị của trường. OSHC có mở cửa